

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.61 ให้กรอบเคลื่อนไหววันนี้ 32.55-32.70 จับตาตัวเลขเศรษฐกิจดปท.

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ อยู่ที่ 32.61 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากวานนี้ที่ระดับ 32.68 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้เงินบาทแข็งค่าขึ้น หลังจากเมื่อคืนที่มีข่าวนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาแถลงถึงการดำเนินนโยบายของเฟด โดยมองว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราว ดังนั้นเฟดอาจยังไม่มีมีการปรับนโยบายเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาบ้าง ส่วนปัจจัยภายในประเทศยังคงเป็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19

"วันนี้จะมีตัวเลขออกมาค่อนข้างเยอะ ที่ต้องติดตาม เช่น ฟั้อังกฤษ ติดตามรายงานอัตราการว่างงาน ส่วนฝั่งสหรัฐ ต้องติดตามดัชนีการผลิตเดือน.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ดัชนีภาคการผลิตเดือน.ค.จากเฟดนิวยอร์ก และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.55 - 32.70 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (14 ก.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.21137% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.25505%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 109.83/109.87 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานนี้ที่ระดับ 110.49 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1830/1.1837 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานนี้ที่ระดับ 1.1792 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 32.649 บาท/ดอลลาร์
- ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานข้อมูลเบื้องต้นวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 9,186 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตวันนี้ ทำสถิติสูงสุดใกล้ 100 รายแล้ว โดยอยู่ที่ 98 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศยังมีความรุนแรงและน่าเป็นห่วง
- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวว่า สอท. ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นระยะเวลา 14 วันอย่างใกล้ชิด ซึ่งหลายๆ ฝ่ายได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี เบื้องต้น ทาง สอท. ประเมินว่า การล็อกดาวน์รอบนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท แต่ก็มั่นใจว่าหากรัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อลงได้ไปอยู่ในระดับหลักร้อยรายต่อวันเศรษฐกิจก็จะเดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงประชาชนจะสามารถออกมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนการแพร่ระบาดที่ผ่านมา

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- "พีพีพี" จ่อหารือนายกฯ ดันแนวคิด "ไอแลนด์ ฮอปปีง" ผ่อนปรน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ทวีร์สตอยู่ 7 คืน เดินทางเที่ยวเกาะพีพี-ไร่เลย์ เขาหลัก-สมุย เล็งดีเดย์ 1 ส.ค. เพิ่มแรงจูงใจดึงดูดต่างชาติเที่ยวไทย พร้อมประเมินโควิดระบาดแรง เล็งปรับแผนเปิดเมืองท่องเที่ยวภาคกรุงเทพฯ เปิดไม่ทัน ต.ค. จังหวัดรองเสียบแทน พร้อมคิกออฟ "สมุย พลัส โมเดล" วันนี้ นายกฯ ทำพิธีเปิดทางออนไลน์

- "เมืองไทยแคปปิตอล" เผย ชปท. ถกวางแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม กรณีเป็นหนี้เสีย-ชำระหนี้ต่อไม่ไหว คาดเคาะเร็วนี้ พร้อมร่วมมือย่นคูนหนี้เสียไม่เกิน 2% เล็งปรับเป้าสินเชื่อปีนี้โต 30% จากเดิมโต 20% "ศรีสวัสดิ์" เตรียมอัดแคมเปญสินเชื่อเพิ่มหากลูกค้าต้องการใช้เงิน

- "คปภ." ถก 2 สมาคมประกันไฟเขียว อนุมัติลดค่าเคลมผู้ป่วยโควิดกลุ่มโอมิครอนไอโซเลชั่น แบบผู้ป่วยนอก ย้ำให้จ่ายค่ายา ค่าอุปกรณ์เอกซเรย์ แต่ไม่มีชุดเซรุ่มได้รายวัน ค่าห้อง หวังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ป่วย เตรียมประกาศหลักเกณฑ์

- "จूरินทร์" ส่งลุยทำตลาดเพิ่มยอดการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังผ่านช่องทางออนไลน์ให้เข้มข้นขึ้น หลังผลงานครึ่งปีแรก 64 ทำรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 14,679 ล้านบาท

- รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มไม่ขยายตัว แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทางธนาคารกรุงเทพได้ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวที่ประมาณ 1-2% เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบาดหนัก และหากประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างที่ทำได้ โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ลดลงไปจากปกติที่สามารถออกไปช้อปปิ้ง หรือรับประทานอาหารนอกบ้านได้ แต่เมื่อเจอโควิดระบาดกิจกรรมเหล่านี้ต้องหยุดลงในทันที

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตพุ่งขึ้น 1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.6% ขณะที่ดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดิตตัวขึ้น 1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากเป็นประวัติการณ์

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (14 ก.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นหลังจากอังกฤษเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือนเมื่อคืนนี้ (14 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับราคาทองคำ

- ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค.จากเฟดนิวยอร์ก, ราคานำเข้าและส่งออกเดือนมิ.ย., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย., ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐขึ้นต้นเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้